

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเกิน จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นการขยายฐานกำลังการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม การส่งออก (Duty Free Zone) ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานทั้งหมด 4 โรงงานด้วยกัน ทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานที่ 1 และ โรงงานที่ 2 ผลิตสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) โรงงานที่ 3 ผลิตสินค้าประเภทเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ที่นำไปใช้ในส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ โรงงานที่ 4 ผลิตสินค้าประเภทตัวดรัม (Drum) ใช้เป็นไส้กรองเครื่องถ่ายเอกสาร ส่งออกให้กับบริษัท ซิงเดนเกิน อิเล็กทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการผลิตและขายต่อให้กับลูกค้า โครงสร้างการลงทุนของบริษัท ลำพูน ซิงเดนเกิน จำกัด มีบริษัท ซิงเดนเกิน อิเล็กทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ถือหุ้น 96.67 % และบริษัท ยามาฮาอิเลคทรอนิกส์ จำกัด ถือหุ้น 3.33 %

บริษัท ลำพูน ซิงเดนเกิน จำกัด แรกเริ่มมีการลงทุนในส่วนของการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นหลัก โดยมีการใช้เงินลงทุนด้านสินทรัพย์สูง เน้นให้ความสำคัญกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่น เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญมากที่ใช้สนับสนุนบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท ลำพูน ซิงเดนเกิน จำกัด มีการขายกิจการบางส่วนโดยตกลงซื้อขายโรงงานที่ 4 ที่ผลิตไส้กรองเครื่องถ่ายเอกสารให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง

การขายกิจการบางส่วนต้องมีการดำเนินการ โอนทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของบริษัทเดิมไปยังบริษัทใหม่ในราคาตลาดซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์สินแห่งหนึ่งของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และบทบัญญัติทางด้านภาษีอากร ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด ทั้งในส่วนของนโยบายบริษัท การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเริ่มแรก การคิดค่าเสื่อมราคา การจำหน่าย การจัดทำรายงาน งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นภาษีอากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาคั้งนี้จะทำการศึกษาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด ในส่วนของนโยบาย การรับรู้และการวัดมูลค่าเริ่มแรก การคิดค่าเสื่อมราคา การจำหน่าย การจัดทำรายงาน งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นด้านภาษีอากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) จากผู้บริหารบุคลากรฝ่ายบัญชี ดังนี้

- รองประธานฝ่ายบริหาร 1 คน
- ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 คน
- พนักงานบัญชี 1 คน

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทำการค้นคว้าจากงบการเงินของบริษัท หนังสือและเอกสารต่าง ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด

นิยามศัพท์

แนวปฏิบัติทางการบัญชี หมายถึง วิธีการของนักบัญชีที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยศึกษาทั้งในด้านการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเริ่มแรก วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

ก) กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน

ข) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี

บริษัท ลำพูน ชิงเดนเกิน จำกัด หมายถึง บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2534 ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์หลัก มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก (Duty Free Zone) ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000